

TỔNG KẾT "TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI"

"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm học 2024 - 2025 của trường THCS Phúc Đồng được tổ chức từ ngày 30/9/2024 đến ngày 07/10/2024 với chủ đề "*Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời*" đã bước đầu tạo nên một phong trào học tập sôi nổi, rộng khắp cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh toàn trường.

Trong khuôn khổ của "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời", trường THCS Phúc Đồng đã triển khai các hoạt động của Tuần lễ với các hình thức phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đều tham gia và hưởng ứng tích cực.

Để nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với việc phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời, nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của nhà trường, các trang mạng xã hội (facebook, zalo...) về tầm quan trọng và vai trò của "*Phát triển văn hoá đọc, thúc đẩy học tập suốt đời*" trong việc tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Với mục đích tạo ra các góc thư giãn, không gian đọc sách, làm việc nhóm thân thiện, Nhà trường đã phát động các lớp xây dựng tủ sách lớp học.... phát huy năng lực tự học của học sinh và nhu cầu học tập suốt đời của học sinh.

Bên cạnh đó, các thầy cô giáo của Nhà trường thường xuyên, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng sử dụng các nguồn học liệu, tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục; trong các giờ học, các thầy cô đã khuyến khích các em chia sẻ những câu chuyện đẹp, những bài thơ hay... để góp phần bồi dưỡng hứng thú và thói quen đọc sách, năng lực tự học và các kỹ năng cho học sinh.

Tổng kết "*Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời*" với chủ đề "*Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời*", thầy và trò trường THCS Phúc Đồng đã bước đầu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nhằm hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Một số hình ảnh về "Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời" của trường THCS Phúc Đồng







